



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ  
คณะพาณิชย์นาวินานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้คณะพาณิชย์นาวินานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) ตามหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๔๐๙/๓๗๘๕๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การสอบซ่อมภาคทฤษฎีได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการอบรมและสอบ ซึ่งมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's License) จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบซ่อมภาคทฤษฎีหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ  
คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติฯ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ อบรมระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ					ภาคปฏิบัติ
		ภาคทฤษฎี (หมวดที่)					
		๑	๒	๓	๔	๕	
๑	นายกิตติกร ขวัญมิ่ง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-

**หมายเหตุ**

- ให้สถานศึกษาฝึกอบรม แจ้งผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับสิทธิเข้ารับการสอบซ่อมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ ๒๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ประจำเรือ
- ให้ผู้ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์วัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดำเนินการสอบซ่อมได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศผลสอบ
- สอบซ่อมภาคทฤษฎี ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

